

มติที่ประชุมโดยย่อ

การประชุมสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

วันพุธที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก ๒ กระทรวงศึกษาธิการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ - ไม่มี -	- ไม่มี -
วาระที่ ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วาระที่ ๑.๒.๑ เรื่อง การประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference	ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓	ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง วาระที่ ๓.๑ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามมติ สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน	ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานตามมติ สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา วาระที่ ๔.๑ เรื่อง รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑	ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ ๑. เห็นชอบการปรับแก้ค่าคะแนนในเชิงตัวเลข ที่มีการคลาดเคลื่อนตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ ๒. เห็นชอบให้มีผู้แทน ๓ ฝ่ายประกอบด้วย ผู้แทนจากสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ๑ คน (รองศาสตราจารย์วิเชียร ชูติมาสกุล) ผู้อำนวยการสถาบัน วิทยาลัยชุมชน หรืออาจมอบหมายผู้แทน ๑ คน และฝ่าย เลขานุการ ๑ คน ร่วมกันพิจารณาข้อมูลรายงานการประเมิน ตนเอง SAR และผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรทั้ง ๖ หลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนน่าน และประสานประธาน คณะกรรมการประเมินคุณภาพต่อไป ๓. เห็นชอบตามมติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่องคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาโลจิสติกส์และการค้าชายแดนของวิทยาลัยชุมชน

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
	<p>มุกดาหาร ทั้ง ๓ รายชื่อ ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาโลจิสติกส์ เป็นสาขาวิชาที่มีลักษณะ เป็นสหวิทยาการโดยเป็นการบูรณาการระหว่างสาขาวิชาการจัดการกับบางส่วนของสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและวิศวกรรมขนส่ง</p> <p>๔. เห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตามมติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ ต้องการให้ออกแบบเกณฑ์และระบบการประกันคุณภาพภายในให้สอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>๕. เห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอทบทุนผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรอนุปริญญา โดยขอใช้วงรอบการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรกลางของสถาบันวิทยาลัยชุมชนในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ต่อไป</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อโปรดทราบ วาระที่ ๕.๑ เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐานวิชาภาษาอังกฤษของสถาบันวิทยาลัยชุมชน</p>	<p>ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าและให้คณะอนุกรรมการมาตรฐานวิชาภาษาอังกฤษดำเนินการเพื่อให้แล้วเสร็จต่อไป</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา วาระที่ ๖.๑ เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครและวิทยาลัยชุมชนระนอง (แทนตำแหน่งที่ว่างลง)</p>	<p>ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครและวิทยาลัยชุมชนระนอง (แทนตำแหน่งที่ว่างลง) และให้เสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพื่อพิจารณาต่อไป</p>
<p>วาระที่ ๖.๒ เรื่อง การพิจารณาหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนปัตตานีและวิทยาลัยชุมชนตราด</p>	<p>ที่ประชุมมีมติให้ปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญาตามข้อเสนอแนะก่อนนำเสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรต่อไป</p>
<p>วาระที่ ๖.๓ เรื่อง คุณวุฒิอาจารย์ประจำหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นของวิทยาลัยชุมชนแพร่</p>	<p>ที่ประชุมมีมติให้ นายศุภกฤต กันต์ธีราทร อาจารย์ประจำของวิทยาลัยชุมชนแพร่ เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ได้ตามเงื่อนไขการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ</p>

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
<p>ระเบียบวาระที่ ๗ วาระอื่นๆ</p> <p>วาระที่ ๗.๑ เรื่อง การกำหนดวันประชุมสภาวิชาการ สถาบันวิทยาลัยชุมชน</p>	<p>ที่ประชุมรับทราบ และกำหนดวันประชุมสภาวิชาการ สถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ในวันพุธที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสถาบัน วิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก ๒ ชั้น ๙ กระทรวงศึกษาธิการ และกล่าวขอบคุณกรรมการทุกท่าน พร้อมทั้งปิดการประชุม</p>
<p>นางสาววิภาดา ศิริวัฒน์ นางสาวสุธิมา เทียนงาม ผู้จัดทำมติย่อการประชุม</p>	<p>นายชาญวิทย์ โตรณะคุณ ผู้ตรวจย่อการประชุม</p>